
 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย   

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป 2560 
วันที่ 28 กุมภาพันธ  2560  เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 
ผูเขาประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

นายสมนึก  ทองขยัน 
นางสาวกันยารัตน  นะบุตร 
นางประภาพร  บุญถาวร 
นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
นายสมบัติ  เหลาเส็น 
นายสาคร  เจริญพร 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
นายสุพจน  กระบี่นอย 
นายวินัส  ชุมบุตร 
นายสมาน  ผิวดี 
นางสาวอัจฉรา  เกกินะ 
นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 
นายสมเกียรติ์  หลานหลาย 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
กันยารัตน  นะบุตร 
 
วิสิทธิ์  หิรัญ 
 
สาคร  เจริญพร 
เจริญศักดิ์  เองฉวน 
สุพจน  กระบี่นอย 
วินัส  ชุมบุตร 
สมาน  ผิวดี 
อัจฉรา  เกกินะ 
 
สมเกียรติ์  หลานหลาย 

ลา 
 

ลา 
 

ลา 
 
 
 
 
 
 

ลา 
 
 

ผูขาดประชุม 

      - 

ผูลาประชุม 

1. นายสมนึก  ทองขยัน 
2. นายสมบัติ  เหลาเส็น 
3. นางประภาพร  บุญถาวร 
4. นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 

 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายโชคนรินทร  ขาวเหลือง  นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
2. นายยงยุธ   บุญทองแกว   รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
3. นายนพดล  หวังกอ   รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
4. นางสาวอุษา  สายเส็น   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
5. นายวาสนา  นะบุตร   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย    
6. นายเอกภพ  พฤษชัยนิมมิต  ปลัดเทศบาล 
7. นายสุเทพ  บัวแกว   ผูอํานวยการกองชาง 
8. นางจิรา   ไกรนรา   ผูอํานวยการกองคลงั    
9. นางสุภานันท   เจรญิพานิช  รองปลัดเทศบาล 
10. นางสาววรรณพร  เอี่ยมเสง  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
11. นายนิรุตติ์   มีมะแม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

 
ผูเขารับฟงการประชุม 

-  
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เริ่มการประชุม เวลา 10.00  น. 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอยมาครบองคประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย เชิญเขาหอง

ประชุม  นางสาวกันยารัตน  นะบุตร รองประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   

รองประธานสภาฯ             : กลาวเปดการประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 : ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจําป  

                       2559  

รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
: 
 
: 
 
 
: 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  หรือไม 
 
ไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  
 
ขอมติที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจําป พ.ศ. ๒๕๕9  หรือไม 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวยมติเปนเอกฉันท  

 ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

   3.1 ขอความเห็นชอบรับโอนภารกิจกอสรางและบํารุงรักษาแหลงนํ้าหนองคลา ม.13 ต.กระบ่ีนอย    

        อ.เมือง จ.กระบ่ี 

นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10 ไดดําเนินการจัดทําโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําที่อยูใน
เขตพื้นที่ตําบลกระบี่นอย คือโครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลนหนองคลา ดําเนินการ
เสร็จสิน และเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการใหแหลงน้ําไดเปนพื้นที่บริการ
ดานสาธารณูปโภคของประชาชนในพื้นที่ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10 จึงขอสงมอบ
โครงการดังกลาวใหกับเทศบาลตําบลกระบี่นอย ไดดูแลและรักษาแหลงน้ําตอไป 
รายละเอียดของโครงการตามเอกสารที่ไดแจงไปแลว  
รายละเอียดโครงการ 
1. สถานที่ตั้ง 
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลนหนองคลา ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่ 
รหัสโครงการ (กบ. 22-04-042) 
รหัสหมูบาน หมูบานนาตีน  หมูที่ 13 ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่  
เริ่มตนการกอสราง พิกัด E 496068  N 906726 
สิ้นสุดการกอสราง พิกัด E – N – 
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นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

: 

 

 

แผนที่ 1-50,000 แผนที่ระวาง  4625II   
ลุมน้ําหลัก  ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก   รหัสลุมน้ํา  25 
ลุมน้ําสาขา  ภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2 รหัสลุมน้ํา  2505 
2. ลักษณะโครงการ  
ลักษณะโครงการ  งานขุด ขนาดเฉลี่ย (ทองคลอง) กวาง 40.00 ม. ยาว 450 ม. ลึก 300 ม. 
3. ดานงบประมาณ 
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ป พ.ศ. 2558  งบประมาณ 1,410,097.00  บาท 
ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน  200  ครัวเรือน 
คาบํารุงรักษาประมาณ  42,302  บาท/ป 
คาซอมแซมเมื่อเกิดการชํารุดประมาณ  282,019.40  บาท 
4. ดานเครื่องมือ  อุปกรณ 
ควรมีเครื่องมือในการดําเนินการปฏิบัติการ ดังนี ้
      (1) ชุดเครื่องมือสํารวจทางราบและทางดิ่ง 
      (2) ชุดสํารวจดินขุดกลางแบบกระแทก 
      (3) เครื่องมือทดสอบคุณภาพดินและวัสดุ 
      (4) เครื่องมือเขียนแบบ 
      (5) เครื่องคอมพิวเตอร 
      (6) เครื่องพิมพแบบ 
เครื่องมือบํารุงรักษา 
      (1) ชุดเครื่องจักรที่เหมาะสมกับลักษณะการขุดและบดอัด 
      (2) เครื่องมือและอุปกรณในการปรับแตงดิน 
5. ดานบริหารจัดการ  
การจัดตั้งกลุม 

(1)  จัดตั้งกลุมองคกรผูใชนํ้า มีหนาที่จัดสรรการใชนํ้า 
(2)  จัดตั้งหนวยงานใน อปท. มีหนาที่ตรวจสภาพ สํารวจออกแบบ  และปรับปรุง

ซอมแซมโครงการใหอยูในสภาพดี 
การบริหารจัดการโครงการ 

(1) สรางกฎระเบียบและกฎเกณฑรวม 
(2) เนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
(3) ใชอุปกรณและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสิน้เปลอืงทรพัยากร 
(4) ใหความรูสรางจิตสํานึกดานทรัพยากรน้ํา 
(5) ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง 

 

วันนี้จึงไดนําเรื่องเขาสภาฯเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการรับโอนภารกิจกอสรางและ
บํารุงรักษาแหลงน้ําหนองคลา ตอไป 
 
ไมทราบวาฝายน้ําลนหนองคลามีพื้นที่ทั้งหมดเทาไร  และจะถายโอนทั้งหมดหรือไม            
ถาหากเรารับโอนตอไปเทศบาลสามารถพัฒนาใหเปนที่สารธารณประโยชนรูปแบบอื่นได 
นอกเหนือจากเรื่องน้ํา เชนจัดใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ หรือสถานที่ออกกําลังกาย ถามี
งบประมาณและมีการบริหารจัดการที่ดี วันนี้ไมมีตัวแทนจากสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10 
ไมทราบวากองชางทราบหรือไม ถาทราบชวยตอบคําถามดวย 



4 

 

นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 
 
 
รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 

 

 

 
: 
 

: 
 

: 

 

: 

พื้นที่ทั้งหมดไมแนใจวาเทาไหร รายละเอียดตางๆก็มีตามเอกสารที่อยูในมือของทุกทาน        
ที่ระบุมาก็มีงานขุดที่ไดทําไปแลว คือ ทองคลองกวาง 40.00 ม. ยาว 450 ม. ลึก 300 ม. 
รายละเอียดอื่นๆกองชางจะประสานไปยังสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10 อีกครั้งวามีพื้นที่
ทั้งหมดเทาไร  ถาหากรับโอนแลว ตอไปเทศบาลก็จะตองตั้งงบประมาณในการพัฒนา ไมวาจะ
เปนแหลงน้ํา หรือสถานที่หยอนใจ ตามที่ทานเจริญศักดิ์  เองฉวน เสนอแนะ 
 
ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯทานใดตองการจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมบางหรือไม 
 
ไมมีผูขออภิปรายเพิ่ม 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะใหความเห็นชอบรับโอนภารกิจกอสรางและบาํรงุรกัษาแหลงน้าํหนองคลา 
ม.13 ต.กระบี่นอย อ.เมือง จ.กระบี่ หรือไม 
 
เห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ 8 เสียง 

3.1 ขอความเห็นชอบรับมอบอาคารศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผูสูงอายุตาํบลกระบ่ีนอย 

เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 

 

 

 

 

 

 
 

: 
 

: 
 

: 

 

: 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกระบี่ ไดทําหนังสือมายังเทศบาล
ตําบลกระบี่นอย เพื่อขอบริจาคอาคารศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
กระบี่นอย โดยสํานักงานพัฒนาสังคมฯ ไดดําเนินการกอสรางอาคารนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานดานผูสูงอายุ อาคารตั้งอยู หมูที่ 1 บานหนาชิง ตําบลกระบี่นอย 
ใชงบประมาณ 750,000 บาท  อาคารไดกอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559  
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกระบี่เห็นวา อาคารดังกลาว ตั้งอยูใน
เขตเทศบาลตําบลกระบี่นอย จึงขอบริจาคอาคารพรอมดวยเครื่องใชสํานักงาน ประกอบไป
ดวย เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ,ปริ้นเตอร 1 เครื่อง ,เครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง  และ
เครื่องทําน้ําเย็น 1 เครื่อง  เพื่อใหเทศบาลตําบลกระบี่นอยไดนําไปใชประโยชนในการจัด
กิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับผูสูงอายุตอไป 
  
ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯทานใดตองการจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมบางหรือไม 
 
ไมมีผูขออภิปราย 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะใหความเห็นชอบรับมอบอาคารศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ
ผูสูงอายุตําบลกระบี่นอย หรือไม 
 
เห็นชอบเปนเอกฉัน ดวยคะแนนเสียง 8 เสียง 

 

 



5 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุม  สมัยประชุม 

                       สามัญประจําป พ.ศ. 2560 ,วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปและระยะเวลาของสมัยประชุม 

                       สามัญประจําปสมัยแรก พ.ศ. 2561  

เลขานุการสภาฯ 

 
 

 
 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
 

 
 
 
 
 

: 
 

ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม สมัย
สามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนด ไมเกิน
สามสิบวัน อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ขอ 21 จึงขอนําปรึกษาสมาชิก
สภาเทศบาล เพื่อกําหนดจํานวนประชุมสามัญประจําป  ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําป  2560  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปและระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจําป สมัยแรก พ.ศ.2561 
 
มีมติกําหนดสมัยประชุมสามญัประจําป 2560 ไว 4 สมัย คือ 
สมัยที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2560 
สมัยที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 
สมัยที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30  สิงหาคม 2560 
สมัยที่ 4 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 
และกําหนดสมัยประชุมสามญัประจําป สมัยแรกของป 2561 ไวดังนี้ 
สมัยที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2561  ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืนๆ  
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กระผมขอทําหนาที่ เปนตัวแทนของพี่นองประชาชนชาวตําบลกระบี่นอย จากที่กระผมไดลง
สํารวจในทุกพื้นที่ทั้งตําบล  โดยไมไดแบงแยกวาพื้นที่ใดอยูบอยครั้ง ไดรับทราบปญหาของพี่
นองประชาชนในดานตางๆ อยูตลอด ในวันนี้จะนําปญหาของพี่นองประชาชนที่ไดฝากมากับ
กระผมใหสอบถาม และใหผูบริหารชวยพิจารณาชวยเหลือ ดังนี้  
เรื่องที่ 1  ถนนขาดที่ฝายน้ําลน หมูที่ 7 ชาวบานเดือดรอนมากอยากใหชวยเหลือโดยเรงดวน  
เรื่องที่ 2  ซอยโชคชัยปาลม หมูที่ 7 ถนนก็กําลังจะขาด อาจทําใหผูที่สัญจรไดรับอันตราย 
เรื่องที่ 3  คูระบายน้ําของ หมูที่ 4 ตอนนี้พังเสียหายเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ไมทราบวาทาง
เทศบาลจะดําเนินการปรับปรุง หรือซอมแซมอยางไรบาง เรื่องที่ 4 น้ําประปาภูเขา หมูที่ 10 
ชาวบานฝากบอกมาวาน้ําไมไหลหลายๆวัน ที่ผานมาอาจมีการปลอยน้ําทิ้ง หรือรั่วไหลใน
หลายๆจุด อยากใหกองชางลงสํารวจในแตละหมูบานเพื่อแกปญหา เรื่องที่ 5 ขอสอบถาม
โครงการกอสรางถนนสายใตสายไฟ  หมูที่ 12 โครงการก็ไดผานความเห็นชอบของสภาฯไป
แลว  ชาวบานเดือดรอนมากไมทราบวาไดดําเนินการไปถึงขั้นตอนใด เรื่องที่ 6 เรื่องความ
ปลอดภัย ถนนสายชลประทาน หมูที่ 6 ถนนสายนี้มีผูที่ใชสัญจรมากมาย และขับเร็วมาก 
ชาวบานก็ไดขอลูกระนาดมานานแลว ไมทราบวาเมื่อไหรจะดําเนินการให   เรื่องที่ 7 พี่นอง
ประชาชนซอยเจริญทรัพย หมูที่ 6 ฝากบอกมาวาขอไฟฟาสาธารณะ จะติดใหกี่จุดก็แลวแต
ผูบริหารจะพิจารณาตามงบประมาณที่มี เพื่อปองกันปญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นตอไป  
เรื่องที่ 8 กลองวงจรปด(CCTV) ของหมูที่ 3 ซอยทุงมะพราวกอนถึงบานของกระผมหายไป 
อยากใหนํากลับไปติดต้ังเหมือนเดิม ไมทราบวามีปญหาดานกระแสไฟฟา หรือปญหาอะไร แต
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ก็ควรแกไขไมควรเอาออกไป เรื่องที่ 9 ปญหาน้ําทวมบริเวณปากทางกระบี่นอย ซึ่งทวมซ้ําซาก 
ชาวบานไดรับความเดือดรองหลายครัวเรือน หนังสืออุทิศก็ไดขอไวแลว อยากใหชวยแกไข
ปญหานี้กอนจะเขาสูฤดูฝน  เรื่องที่ 10 ขอสอบถามกองชางวาเทศบาลยังมียางมะตอยเหลือ
หรือไม ตอนนี้ถนนปากซอยบานตีนกลาง หมูที่ 3 จนถึงบานของกระผม ถนนชํารุดหลายจุด 
อยากใหชวยซอมแซมดวย เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น  เรื่องที่ 11 ปญหาน้ําทวม
บริเวณหนาโรงงานปาลมบานนาตีน น้ําทวมตลอด  ก็ขอฝากใหชวยแกไขปญหาใหดวย   
เรื่องที่ 12 ปญหาการถมทางน้ํา หมูที่ 12 ชวงฝนตกน้ําจะทวมตลอด ชาวบานไดรับความ
เดือดรอนมากไมทราบวา ไดดําเนินการไปอยางไรบางแลว  ในวันนี้ก็ตองขอขอบคุณทางฝาย
บริหารที่ชวยทําถนนใหกับพี่นองหมูที่ 5 เสร็จสมบูรณ เพื่อตอนรับคณะของผูแทนจังหวัด
กระบี่ซึ่งประกอบดวยนายกเหลากาชาดจังหวัดกระบี่ รองผูวาราชการจังหวัดกระบี่ นายอําเภอ
เมืองกระบี่ที่ไดเดินทางมามอบบานใหกับพี่นอง ม.5  ในวันนี้ที่กระผมกลาวมาทั้งหมดก็อยาก
ใหผูบริหารชวยพิจารณาแกปญหาใหกับพี่นองประชาชน แตที่เรงดวนที่สุดก็คือ ถนนขาดที่ฝาย
น้ําลน ม.7 ขอฝากไวดวย 
 
สะพาน และถนน ของหมูที่ 7 ที่ขาด เทศบาลก็ไดซอมทุกป ปนี้กระผมก็ไดปรึกษากับทาน 
ผูอํานวยการกองชางแลว ทั้งสะพานและถนนที่ขาดดังกลาว เทศบาลก็ไดลงสํารวจและไดสง
เรื่องไปยังจังหวัดกระบี่เพื่อขอรับงบประมาณ ทุกๆ ปญหาที่ประชาชนเดือดรอนเทศบาลจะหา
วิธีในการชวยเหลือ แตถาเปนเรื่องของถนนชํารุดสายตางๆ ก็ขอใหทานสมาชิกสภาฯ รวบรวม
ขอมูลแลวนําไปแจงกองชาง หรือทานผูอํานวยการกองชางไดเลย เทศบาลจะตั้งงบประมาณ
เพื่อซอมแซมถนนทั้งตําบล  อาจจะติดปญหาในเรื่องงบประมาณที่มีอยางจํากัด ถนนที่ชํารุดใน
ตําบลกระบี่นอยก็มีเยอะมาก เราก็ตองดําเนินการในจุดที่มีความจําเปนเรงดวนกอน  ปญหา
น้ําประปาภูเขาไมไหล หมูที่ 10 ตอนนี้ประปาภูมิภาคก็ขยายเขตมาครอบคลุมพื้นที่ หมูที่ 10 
แลว กระผมเองก็ไดเขาไปสอบถามกับชาวบานวาทําไมไมขอใชน้ําประปาของการประปา
ภูมิภาค  แตไดรับคําตอบมาวา ไมพรอมที่จะติดต้ังเพราะไมมีงบประมาณ ชวงนี้ก็เขาสูฤดูแลง
แลวก็อยากใหพี่นองไดใชน้ําประปาอยางทั่วถึง ถาบานใดที่มีความพรอมก็อยากใหติดตอการ
ประปาสวนภูมิภาค คาดําเนินการติดต้ังก็ประมาณสี่พันกวาบาท  สวนประปาภูเขาที่ไมไหลมา
ชวงหนึ่งนั้น กระผมไดใหกองชางลงสํารวจปรากฎวาทอสงแตกบริเวณชลประทาน และก็ได
ซอมแซมเรียบรอยแลว สวนเรื่องไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 6 เทศบาลก็ไดสงหนังสือและประสาน
ไปยังการไฟฟาสวนภูมิภาคใหชวยขยายเขตไฟฟาสาธารณะแลว  สวนในจุดอื่นๆที่มีความ
จําเปน  กองชางก็จะลงสํารวจใหอีกครั้ง สวนเรื่องไฟฟาสาธารณะที่เสียตอนนี้เทศบาลก็มีรถ
กระเชาไฟฟาแลว และก็กําลังทยอยซอมแซมอยู เรื่องกลองวงจรปด CCTV ที่ทานสมาชิกสภา
ฯไดสอบถาม ขอตอบวากลองวงจรปดที่เคยติดตั้งอยูที่จุดกอนถึงซอยทุงพราวนั่นไมไดหายไป
ไหน เพียงแตเทศบาลไดยายจุดติดตั้งใหม มาอยูที่ปากซอยโพธิ์เรียง เพราะจุดเดิมนั่นมีปญหา
ในเรื่องกระแสไฟฟาทําใหกลองเสียบอย เร ื่องน้ําทวมบริเวณปากทางกระบี่นอย ทางกรมโยธาธิ

การและผังเมืองรวมกับเทศบาล ก็ไดลงสํารวจพื้นที่การแกปญหาอาจจะตองใชงบประมาณ 80 
ลานบาท เทศบาลก็ไมนิ่งนอนใจก็ตองหาวิธีในการแกไขปญหาตอไป สวนเรื่องน้ําที่ทวมบริเวณ
หนาโรงงานปาลม หมูที่ 13 ตอนนี้เราก็ไดรับโครงการกอสรางถนนลาดยาง MOC ก็ตอง
ดําเนินการสรางถนนกอน และตอไปก็ตองหาวิธีวาจะตองแกปญหาน้ําทวมอยางไร โครงการก็
ไดผูรับเหมาเรียบรอยแลวกําลังจะเขาดําเนินการ  เรื่องการถมดิน หมูที่ 12กระผมไดลงพื้นที่
กับทานปลัดเทศบาล หัวหนาฝายแผนงานฯ และผูชวยนิติกร ไดรับทราบปญหา และไดทํา
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หนังสือประสานไปยังที่ดินจังหวัดกระบี่ เพื่อขอคัดถายแผนที่ระวางคลองสาธารณ หมูที่ 12 
และที่ดินบริเวณขางเคียง เพื่อจะไดหาขอยุติตอไป   ในสวนของโครงการตางๆเทศบาลก็ตอง
ดําเนินการไปตามแผนงานฯ แตถาเปนเรื่องที่ฉุกเฉินนั้นทําไดแตก็ตองขึ้นอยูกับงบประมาณ   
แตละโครงการก็ตองใหกองชางสํารวจและประมาณการราคา ก็ขอทําความเขาใจกับทาน
สมาชิกสภาฯทุกทาน ก็ขอฝากใหทุกทานชวยสํารวจถนนที่ชํารุด และมีความจําเปนเรงดวน
จริงๆ มาแจงที่กองชาง  ในวันนี้กระผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกทาน 
 
ขอเพิ่มเติม สะพานหนาฝายเก็บน้ํา หมูที่ 7 ทางชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยลง
สํารวจรวมกับกองชางเทศบาล  ชลประทานฯก็บอกวาจะออกแบบปรับปรุงฝาย คือจะมีการ
เพิ่มสันฝายอีกประมาณ 1 เมตร เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง และกระผม
ก็ไดเสนอขอสะพานคอนกรีตเพื่อขามไปอีกฝง เขาก็รับเรื่องไวและจะกระสานของบประมาณ
จากกรมชลประทาน แตไมแนใจวาตองใชเวลานานเทาไร ถารอไมรูวาจะชาไปหรือไม เราก็ตอง
พิจารณากันดูวาจะทําอยางไร  เรื่องประปาภูเขา กระผมใหเจาหนาที่ตรวจสอบจุดที่ชํารุด ทอ
ประปาที่แตกบางครั้งก็เกิดจากการขุดของประชาชนในพื้นที่ก็อยากใหผูที่ทํา รับผิดชอบดวย 
สวนปญหาน้ําทวมจากที่กรมโยธาธิการและผังเมืองจากกรุงเทพฯ ลงสํารวจพื้นที่น้ําทวม ทานก็
บอกวามันตองแกไขทั้งระบบตั้งแตสามแยกกระบี่นอย นานอก และถ้ําเสือ ตองใชงบประมาณ
จํานวนมาก ก็ตองรองบประมาณจากสวนกลาง ก็ไมรูวาตองใชเวลาอีกนานเทาไรเชนกัน 
เทศบาลก็ตองแกปญหาไปกอน สวนเรื่องที่ชาวบานขอใหทําลูกระนาดถนน สายหมูที่ 6 
กระผมเองไมแนใจระเบียบวาสามารถทําไดหรือไม ถาทําไปแลวหากเกิดอุบัติเหตุเพราะลูก
ระนาด เราอาจจะโดนชาวบานฟองรองได ก็ตองศึกษาผลกระทบกอน ปญหาน้ําทวม หมูที่ 13 
ตามที่ทานรองนายกฯไดกลาวไปแลววา ตอนนี้เราไดโครงการกอสรางถนน MOC ไดผูรับจาง
เรียบรอยแลว กําลังลงนามในสัญญา การกอสรางกอตองมีการทําทางน้ํา เราก็จะไปตรวจสอบ
ดูวาทางน้ําบริเวณดังกลาวไหลอยางไร เพื่อจะไดวางทอระบายน้ําตอไป ในเรื่องอื่นๆก็ไมไดนิ่ง
นอนใจก็ตองหาวิธีแกไขกันตอไป 
 
เรื่องตางๆที่กระผมไดพูดไปก็เปนเรื่องที่อยูในแผนฯทั้งหมด ตอนนี้รอแคการแกไขเทานั้น ไมรู
วาจะแกไขใหเมื่อไหร และขอสอบถามอีกเรื่องระบบประปา หมูที่ 4 จะบริหารจัดการอยางไร 
ชาวบานสอบถามมา ตอนนี้ก็กําลังเขาสูชวงฤดูแลงแลว ชวยเรงดําเนินการใหดวย โครงการก็
ดําเนินการเสร็จไปนานแลวแตชาวบานก็ยังไมไดใชน้ํา   สวนเรื่องกลองวงจรปด CCTV        
จุดติดตั้ งกลองเดิมก็ควรจะคงไวเหมือนเดิม เพราะสายไฟฟาตางๆที่ลากไปก็ยังอยู              
ใชงบประมาณไปแลวก็อยากใหใชอยางคุมคาที่สุด จุดใหมถาจะเพิ่มเติมก็เปนการดี แตจุดเดิมก็
ไมควรเอาออก ก็ขอฝากใหพิจารณาดวย 
 
ขอเสริมเรื่องประปา หมูที่ 10 กระผมในฐานะที่อาศัยอยูที่หมูที่ 10 ก็ใกลจะเขาฤดูแลงอีก
แลว ประปาภูเขาก็เริ่มมีปญหา แตก็ยังมีประปาภูมิภาคใหพี่นองไดใชอยูอีกฝงของถนน แตฝงที่
ไมมีประปาภูมิภาคก็มีบานเรือนอยูเยอะพอสมควร ตามที่กระผมไดเคยพูดไว ในการประชุม
ครั้งที่แลววาวิศวกรของการประปาภูมิภาคไดบอกวาทอเมนประปาของหมูที่ 10 นั่น   เปนทอ 
PE ที่ไดมาตรฐานสามารถเชื่อมตอไปใชไดเลย ในสวนประปาภูเขาสัปดาหกอนน้ําก็ไมไหล
หลายวัน กระผมเองก็ไดทําความเขาใจกับพี่นองไปแลววาประชาชนใชกันหลายหมูบานไมวาจะ
เปน หมูที่ 5 ,13 ,3 ตองมีการบริหารจัดการที่ดี กระผมเองก็ไดติดตามสอบถามปญหาอยู
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เสมอกับทานรองนายกฯ และเจาหนาที่ประปา เทศบาลนาจะประสานไปยังการประปาสวน
ภูมิภาคใหเจาหนาที่เขามาดําเนินการตรวจสอบจุดที่ยังไมมีประปาใชคือบริเวณจากบาน              
นายเปลี่ยน เพชรซีกจนถึงขางสํานักงานเทศบาล วาสามารถเชื่อมตอหรือทําอยางไรไดบาง    
ถาไมไดอยางไรเราก็คอยหาวิธีอื่นตอไปหรือจะตั้งงบประมาณถาหากทําได  ก็ขอฝากเรื่อง
ประปาไวดวย ก็ตองขอขอบคุณผูบริหารที่ชวยแกปญหาใหกับพี่นองประชาชนไปแลวหลายๆ
เรื่อง ในเรื่องถนนชํารุดหลายสายในเขตเทศบาลตําบลกระบี่นอย งบประมาณก็มีจํากัด เราควร
จะซอมแซมเพราะจะใชงบประมาณนอยกวาการปรับปรุง ฝากกองชางลงสํารวจและซอมแซม
สายที่มีความจําเปน เปนหลุมลึกๆ ถาไดผูรับจางที่มีรถบด รถเกรด และรถสิบลอ ก็จะดีมาก     
ถนนจะมีคุณภาพ และทนทานมากขึ้น ขอฝากดวย  
 
ขออธิบายเหตุผลในการยายจุดติดตั้งกลองวงจรปด CCTV จากปญหาในปที่ผานมาเทศบาลมี
งบประมาณในการบํารุงรักษาครุภัณฑ 1 ลานบาท เราตองเสียงบประมาณในสวนนี้ไปกับ
เฉพาะการซอมกลองวงจรไปไปประมาณ 1 แสนบาท กลองวงจรปดจะเสียบอยมาก โดย
เฉพาะตัวกลองตัวนี้ซึ่งเปนประเด็นปญหา เดิมทีนั้นติดต้ังอยูที่เสาไฟฟากอนถึงซอยทุงมะพราว  
แตมุมมองของกลองตัวนี้สองไปไมถึงสามแยกปากทาง ถาหากมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนกลองตัว
นี้ก็ไมสามารถจับภาพคนที่เขาออกบริเวณสามแยกได    ในสวนของอีกฝงหนึ่งของซอยทุง
มะพราวก็มีกลองอีก 1 ตัว ซึ่งสองกึ่งกลางของปากซอย แตถาหากเกิดเหตุกลางซอยเราเองก็ไม
สามารถจับภาพไดอยูดี จึงยายจุดมา 100 เมตรเหตุผล 2 จุดเดิม สายสัญญาณจะเปนสายโค
แอ็กซเชียล ซึ่งตอเขากับ คอนเวอรเตอร แปลงจากสายสัญญาณไฟเบอรออฟติกของตัวอื่นลาก
สายสัญญาณเขาไปประมาณ 500 เมตร ซึ่งสายโคแอ็กซเชียนถาหากยิ่งลากยาวก็จะมีความ
ตานทานสูงการสงสัญญาณภาพกลับมาก็จะนอยทําใหภาพไมชัด และสายโคแอ็กซเชียนนี้จะ
หอหุมดวยวัสดุที่เปนฉนวนเมื่อลากผานหมอแปลงซึ่งหมอแปลงก็จะมีแรงดูดสนามแมเหล็ก
สงไปรบกวนสายสัญญาณโคแอ็กซเชียนทําใหสัญญาณภาพที่ไดก็ไมดี  เหตุผลที่ 3 ในระยะหลัง
กลองตัวนี้ไมสามารถจะสงสัญญาณภาพกลับมาที่ตัวควบคุมไดเลย ทางเทศบาลก็ไดใหชาง
กลองไปตรวจสอบ ปรากฏวาสายสัญญาณหมดสภาพการใชงาน มีลักษณะเปนสนิม และเปน
กรดเกลือ ชางบอกวาจะตองรื้อทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนสายใหม และเมื่อเปลี่ยนแลวทางชางก็ไม
รับรองวาจะกลับมาใชงานไดดีหรือไม แตชางก็ไดเสนอมาอีกวาถาหากอยากใหใชงานได 100 
% ตองเปลี่ยนสายสัญญาณเปนสายไฟเบอรออฟติก แตเมื่อทางชางไดประมาณการราคา  ถา
หากลากสายเขาไปที่จุดเดิม ระยะทาง 500 เมตร คาใชจายเฉพาะคาสายสัญญาณก็ประมาณ 
2 แสนบาท นี่คือการซอมกลองแคตัวเดียว เทศบาลก็มีงบประมาณที่จํากัด คาบํารุงรักษาที่ตั้ง
ไวก็ตองจายในการบํารุ งรักษาครุภัณฑอื่นๆของสํานักปลัดอีกมากมาย  จึงไดนําเรื่อง
ปรึกษาหารือกับคณะผูบริหารเพื่อตัดสินใจและพิจารณาถึงสวนไดเสีย  สรุปวาควรยายจุดมาไว
ที่ปากซอยโพธิ์เรียง เขาไป 100 เมตร เพราะเราจะเสียคาซอมไมเกิน 1 หมื่นบาท กลองก็
ตั้งอยูตามเสนทางเดิม มุมมองก็สองไปยังสามแยกเลย ทั้งหมดนี่คือเหตุผลความจําเปน 
 
กระผมอยากสอบถาม เรื่องกลอง CCTV คือถาหากชาวบานเดือดรอนตองการขอดูกลอง     
ตองมาเขียนคํารอง หรือติดตออยางไร ที่ผานมาก็ไดรับทราบปญหาจากชาวบานมาวา ไดมา
ติดตอขอดูกลองวงจรปด แตเจาหนาที่บอกวากลองวงจรปดเสียไมสามารถดูได แตอันที่จริง
แลวกลองวงจรปดในบริเวณใกลเคียงก็มีหลายตัว วันนี้ก็เลยอยากสอบถามวาการขอดูกลอง
วงจรปดชาวบานตองทําอยางไร  และตามที่ไดรับฟงคําช้ีแจงเรื่องกลองวงจรปดที่มีการยายจุด 
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ตามที่อธิบายวา สายโคแอ็กซเชียน หรือสายสัญญาณทีวี เมื่อลากผานหมอแปลง หรือ
เสาไฟฟาแรงสูงก็จะโดนสัญญาณรบกวน ที่กลาวมานั้นก็ถูกตอง แตกระผมมีขอสงสัยวาทําไม
ตอนในตอนที่ตรวจรับงานครั้งแรกตรวจอยางไร  กลองแตละตัวถึงใชสายสัญญาณไมเหมือนกัน 
มีทั้งสายโคแอ็กเชียน และสายไฟเบอรออฟติก ในปจจุบันก็ใชสายไฟเบอรออฟติก หรือถาเปน
ภายในอาคารก็ใชสายแลนหรือเชื่อมตอดวยสัญญาณไวไฟหมดแลว    ก็ไมทราบวาตอนที่ได
งบประมาณมาไดมีการออกแบบและวางระบบอยางไร  
 
ในการขอดูกลองวงจรปดจะมีเจาหนาที่คอยใหบริการ ก็สามารถขอดูกลองไดเลยที่สํานัก
ปลัดเทศบาล ปญหาอาจเกิดจากความเขาใจที่ไมตรงกันเนื่องดวยกลองวงจรปดของเทศบาลมี
ขอจํากัดในเรื่องของหนวยความจําของกลองที่สามารถบันทึกเหตุการณไดประมาณ 4 วัน ถา
หลังจากนั้นขอมูลจะถูกบันทึกซ้ํา ขอมูลเกาก็จะถูกลบไป เพราะฉะนั้นถาหากมีเหตุเกิดขึ้น ก็ให
มาติดตอขอดูกลองภายใน 4 วัน สวนในเรื่องขอสงสัยการติดตั้งสายสัญญาณ ในตอนที่มีการ
ติดต้ังกระผมก็ไดดูแบบ ในแบบจะกําหนดระยะของสายไฟเบอรออฟติกมาวาตองใชเทาไหร 
ผูรับเหมาเองก็สั่งมาครบตามระยะทางที่กําหนด แตเมื่อติดตั้งกลองนาจะเกิดปญหาจากการ
คํานวณระยะทางที่ผิดพลาดระหวางเดินสาย ทางผูรับเหมาก็อาจจะแกปญหาใหแบบนี้ 
 
ตอไปเมื่อมีชาวบานมาขอดูกลองวงจรปด ก็ขอใหกําชับเจาหนาที่วาใหชวยช้ีแจงเหตุผล พูดคุย
ใหชาวบานไดเขาใจ อาจจะเสียเวลานิดหนอยก็ดีกวาใหชาวบานเขาใจผิด เพราะ    ถาพี่นองไป
พูดตอๆกัน จะมีผลกระทบตอองคกร ก็ขอฝากเรื่องนี้ดวย 
 
เรื่องประปา หมูที่ 4 กระผมก็ไดลงไปตรวจโครงการและไดหารือกับผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน ตอนนี้ก็ไดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน   
พี่นองหมูที่ 4 ก็ไดใชน้ําไปบางสวนแลว และจะเรงดําเนินการในสวนที่เหลือตอไป   เรื่อง
ประปาของหมูที่ 10 กระผมใหกองชางสงหนังสือประสานไปยังการประปาสวนภูมิภาคใหชวย
สงเจาหนาที่มาสํารวจพื้นที่ ,ระยะทาง รวมไปถึงการประมาณการราคา  วาตองใชงบประมาณ
เทาไร และจะปรึกษาหารือกับทานสมาชิกสภาฯอีกครั้ง 
 

ขอรายงานความกาวหนา โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกระบี่นอย  โดย
ดําเนินการกอสรางจากเงินกูธนาคารกรุงไทย  สํานักงานธุรกิจกระบี่ รายละเอียดดังนี้ 

1. เทศบาลฯ ขอกูเงินกับ ธนาคารกรุงไทย สํานักงานธุรกิจกระบี่ เพื่อกอสรางอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลกระบี่นอย จํานวนเงิน 50,000,000 บาท(หาสิบลานบาทถวน)  
ตามหนังสือ ที่ กบ 5302/524 ลงวันที่ 17 เมษายน 2558    

2. ธนาคารกรุงไทย สํานักงานธุรกิจกระบี่  อนุมัติเงินกู ตามสัญญากูเงิน ประจํา
(Term Loa) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 จํานวนเงิน 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาท
ถวน) โดยผูกูตองเสียอัตราดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจํา 6 เดือน บวก รอยละ 1.75 ตอป 
(ในวันที่ทําสัญญากูอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจํา 6 เดือน เทากับรอยละ 1.350 ตอป ดังนั้น 
อัตราดอกเบี้ยจึงเทากับ (1.350+1.750) 3.10 ตอป 

3. เทศบาลฯ ไดทําสัญญาจาง  โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกระบี่
นอย กับ หางหุนสวนจํากัด นลินกิจกอสราง  สัญญาจางเลขที่ 15/2559  ลงวันที่ 10 
พฤษภาคม 2559 ในวงเงิน 49,900,000 บาท(สี่สิบเกาลานเกาแสนบาทถวน) เริ่มทํางาน
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ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 กําหนดงานแลวเสร็จ 1 พฤศจิกายน 2560 
4. ผลการเบิกจาย  เบิกจายเงินงวดที่ 1  เปนเงิน 2,495,000 (สองลานสี่แสนเกา

หมื่นหาพันบาทถวน) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559   
5. รายงานผลการกอสราง  ขอมูล ณ วันที่  27 กุมภาพันธ 2560 ดําเนินการ

กอสรางแลวเสร็จ.15.76 % 
 
ตามที่ทานสมาชิกสภา ไดเสนอปญหาตางๆเพื่อใหเทศบาลไดแกไขมานั้น กระผมและพวกเรา
ทุกคนก็เปนตัวแทนของพี่นองประชาชนในตําบลกระบี่นอย ปญหาตางๆที่มีอยูมันเยอะมาก 
ดวยตําบลเรามีพื้นที่กวาง ประชากรก็เกือบสองหมื่นคน กับเงินงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด 
ปญหาความเดือดรอนของแตละหมูบานก็แตกตางกันไป ผูบริหารของเทศบาลก็ไมไดนิ่งนอนใจ
ก็ยังทํางานอยูตลอดเวลา กระผมเขาใจที่ทุกคนเสนอเรื่องตางๆมา กระผมเองก็ขอรับ ใหเลขา
สภาฯจดบันทึกโครงการตางๆที่ตองการใหแกไข และโครงการไหนบางที่จะตองแกไขเรงดวน 
แตทุกๆปญหา กระผมคิดวามีความสําคัญหมดและจะแกไขใหเร็วที่สุด เมื่อทานสมาชิกสภาฯ
ถูกประชาชนตอวามา กระผมเองก็เชนกันก็ขอใหนําปญหาเหลานั้นมาคุย หรือวิธีแกไขกันใน
สภาฯ จะถือวาเปนเรื่องที่ดี ในขณะนี้ปญหาที่สําคัญที่สุดสําหรับพี่นองประชาชน ก็คือเรื่องน้ํา 
ก็กําลังจะเขาสูฤดูแลงแลว สวนโครงการอื่นๆที่ไดผานความเห็นชอบของสภาไปแลว เทศบาลก็
จะดําเนินการตามขั้นตอน สวนถนนสายตางๆที่ชํารุดเราก็ตองแกไขกันตอไป สวนในเรื่องที่ทาน
เจริญศักดิ์  เองฉวน     ไดอภิปรายไปในวันนี้ ประเด็นแรกคือโครงการบุกเบิกถนนสายใต
สายไฟ หมูที่ 12 งบประมาณ 343,000 บาท ซึ่งสภาฯไดอนุมัติไปแลวนั้น ในตอนนี้ไดเกิด
ปญหาในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ของผูที่จะอุทิศที่ดิน อีกฝงของถนนไมมีปญหา ฝงที่มีปญหาก็ได
พูดคุยทําความเขาใจกันแลว  เทศบาลเองก็ตองดําเนินการสํารวจใหม ก็ตองขอบอกกับทาน
สมาชิกสภาฯวาโครงการนี้จะดําเนินการแนนอน  ประเด็นที่สองเรื่องนายทุนถมที่ทับลําคลอง
สาธารณะ บานคลองเนียงเราตองตรวจสอบตามแผนที่ระวาง แผนที่ทางอากาศ เรื่องนี้เปน
ปญหาในหลายพื้นที่ ไมเฉพาะแคหมูที่ 12 เทศบาลจะตองดําเนินการตามขั้นตอน ตามหลัก
ของกฎหมาย เรื่องอื่นๆทั้งหมดที่เสนอมาในวันนี้กระผมเขาใจถึงความตองการของพี่นอง
ประชาชน ตองการใหแกปญหาโดยเรงดวน ก็อยากทําความเขาใจกับทานสมาชิกสภาฯให
เขาใจในเรื่องระเบียบ หลักกฎหมายตางๆ ในการเบิกจายงบประมาณของทองถิ่น แตเรื่องใดที่
สามารถแกไขไดในเบื้องตน เทศบาลก็พรอมใหความชวยเหลือ  ในสวนของเรื่องการรับโอน
ภารกิจฝายน้ําลนหนองคลาในวันนี้  ถือเปนเรื่องที่นายินดีและเปนประโยชนอยางยิ่ง  ในป 
พ.ศ.2556 ทานจตุพร บุรุษพัฒน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําในขณะนั้น ซึ่งปจจุบันนี้ทานไดดํารง
ตําแหนงอธิบดีกรมมลพิษ ไดลงมาในพื้นที่ เคยบอกวาจะโอนฝายน้ําลนใหเทศบาลดูแลตอไป 
แตกระผมก็ไดบอกกับทานวาเทศบาลมีงบประมาณจํากัด ทานไดบอกแนวทาง และรับปากวา 
ถาเทศบาลจะปรับปรุงฝาย หรือดําเนินการอะไรที่มีประโยชนตอประชาชนก็ใหทําหนังสือขอ
สนับสนุนงบประมาณไปยังกรมทรัพยากรน้ํา ทางกรมฯจะสงเจาหนาที่มาสํารวจและ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของให ถือวาเปนเรื่องที่ดีที่เทศบาลสามารถทําประโยชนใหพี่นอง
ประชาชน อีกเรื่องที่มีการขอความเห็นชอบในวันนี้คือการรับโอนอาคารศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและอาชีพผูสูงอายุ หมูที่ 1 บานหนาชิง ก็ขอชื่นชมทานวิสิทธิ์  หิรัญ ที่ประสานขอพื้นที่ 
ในการกอสราง ในจังหวัดกระบี่ก็มีศูนยไมกี่แหง วันนี้ก็ตองขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมกัน
ประชุม เสนอ และติชม ในเรื่องตางๆ ซึ่งทุกอยางก็เพื่อผลประโยชนของพี่นองชาวตําบลกระบี่
นอย เทศบาลก็จะรับไวและแกไขใหเร็วที่สุด ขอบคุณครับ 
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รองประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม 
 

รองประธานสภาฯ 

 

: 
 

: 
 

: 
 

 

ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดตองการจะเสนอเรื่องอื่นๆตอที่ประชุมอีกบางหรือไม 
 

ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นๆเพิ่มอีก 
 

กลาวปดประชุม 

เลิกประชุม เวลา   11.50  น. 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ     วินัส  ชุมบุตร          ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายวินัส  ชุมบุตร) 

 

ลงชื่อ     อัจฉรา   เกกินะ       ผูตรวจรายงานการประชุม 

     (นางสาวอัจฉรา   เกกินะ) 

 

  ลงชื่อ   กันยารัตน  นะบุตร    ผูรับรองรายงานการประชมุ  

     (นางสาวกันยารัตน  นะบุตร) 
   รองประธานสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

ลงชื่อ    สาคร   เจริญพร        ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายสาคร   เจริญพร) 

 

ลงชื่อ    สมเกียรติ์  หลานหลาย     ผูจดบันทึกการประชุม 

        (นายสมเกียรติ์  หลานหลาย     ) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

 


